

กรุ๊ปเลือด.....บอกสไตลร์ัก

นำเสนอเมื่อ : 7 ต.ค. 2552

กรุปเลือดสามารถบอกสไตล์รักของคุณได้นะ.....ลองฟังดู

✘ สไตล์ความรักของคนกรุปเลือด A

คนกรุป A มีความรอบคอบนั้นหากคิดจะรักใครสักคนเขาจะใช้เวลาพอสมควรในการตัดสินใจ จะไม่ค่อยรักใครทันทีที่ได้พบคนกรุปนี้จะให้ความสำคัญในการถนอมความรักเพียงหนึ่งเดียวมากกว่าหลายรัก เป็นคนที่มีเหตุผลและรอบคอบ จะไม่ทำอะไรตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่น

ดังนั้นความรักของคนกรุป A จึงไม่ใช่ความรักที่เร้าร้อน แต่จะเป็นรักแท้ที่มั่นคง สุนทนทางพิชิตรัก
สุนทนทางพิชิตรักสาวกรุป A
ไม่ว่าจะคิดถึงเขาสักแค่ไหนก็เถอะ สาวกรุป A จะไม่ยอมเป็นฝ่ายติดตอไปก่อนอย่างแน่นอน
ใจจริงอยากให้เขารูถึงความรู้สึกของตน
แต่ก็กลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉย

ดังนั้นหากฝ่ายชายเป็น! ฝ่ายกระตือรือร้นในการเข้าติดต่อกับฝ่ายหญิงที่มีเลือดกรุปนี้ก่อนความสัมพันธ์ก็จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ถาฝ่ายชายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทั้ง 2 ฝ่ายตรงก็ไม่ว่า
แสดงความรู้สึกออกมา ความสัมพันธ์ก็คงไม่ก้าวหน้าขึ้นได้
ดังนั้นฝ่ายชายต้องพยายามหน่อยละ นอกจากนั้น

สาวกรุป A ยังเป็นคนชอบรักแรกคบซะด้วย
มีสิทธิ์อกหักเองอายุๆนะ แถมยังชอบจินตนาการ
เอาเองว่าเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ สาวกรุป A จะไม่ยอมแสดงออก
ในเรื่องของความรัก ชื่นชักซา อาจจะไม่หายไปก็ได้
จุดดีของสาวกรุป A ก็คือความบริสุทธิ์
ความมีเสน่ห์จะแสดงออกทางวิธีการพูด และกิริยาท่าทาง

ถาสาวกรุป A ตกแต่งจริตในการพูดซะหน่อย ก็จะมีพลังดึงดูด
แรงๆที่คุยอาจจะไม่สนุกสนานแต่ให้อารมณ์สบายใจ
และความสดใสเป็นสิ่งสำคัญ ลองยิ้มให้เห็นฟันขาวๆ
หรือให้เขาเห็นฝ่ามือไม่ก็ลองศึกษาวิธีการพูดและ
การแสดงออกของดาวเด่นในโรงเรียนดูก็ได้

สุนทนทางพิชิตรักหนุ่มกรุป A
หนุ่มกรุป A จะไม่แสดงให้สาวที่เขาแอบชอบรู้สึกตัว
ยิ่งกว่านั้นยังไม่กล้าสบตาสาวที่แอบชอบเวลาพูดคุย
มีหน้าซำยังแกล้งทำเป็นหูหนวก ไม่สนใจใส่หลอนซะอีกแหละ
บางทีก็แกล้งพูดเสียดื้อๆที่ตัวเองชอบเธอ
พูดๆคือเป็นคนแพ่ความสวยโดยเฉพาะสาวหน้ารูปไข่
อาจถูกหลุมรักแบบรักแรกพบเอาซะดื้อๆ
ชอบผู้หญิงรูปร่างแบบบางเพราะดูแล้วบอบบางน่าทะนุถนอม
ถาจะให้เลือกที่จะชอบสาวที่สนใจทางด้านการฟังเพลง
วาดภาพมากกว่าสาวกระฉับกระเฉงชอบเล่นกีฬา
เพราะวาดภาพในใจจะได้อ่านหนังสือดูหนัง และร้องให้ด้วยกัน
เกลียดคนไม่ยอมแพ่และสาวใจแข็ง
ติดใจผู้หญิงพูดน้อย แต่เก็บความรู้สึกเก่ง

✘ สไตล์ความรักของคนกรุ๊ปเลือด B

คนกรุ๊ป B เป็น! คนเปิดเผย
จะสามารถคบกับเพื่อนผู้ชายได้อย่างสนิทสนมเล่นสนุกกัน
เหมือนกับเพื่อนหญิง เพราะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันดี
เวลาผ่านไปความสัมพันธ์จากเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นความรักโดยคุณไม่รู้ตัว
เป็นจุดเริ่มความรักของคนกรุ๊ป B เมื่อเริ่มคบกันแล้ว

ลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ป B ที่รักความอิสระก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แม้กับคนที่ตนรักก็ไม่อยากถูกผูกมัด ยังรักความเป็นอิสระ
รักที่เกิดอย่างรวดเร็วก็อาจลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ความรอนแรงในตอนแรกพอนานเข้าก็จะคอยเยือกเย็นลงไป
เป็นความรักที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง
สูหนทางพิชิตรักสาวกรุ๊ป B

สาวกรุ๊ป B ซึ่งชอบปฏิบัตินั้นทะเล้นและกล้าในเรื่องของ
ความรักกล้าหาญที่สารภาพกับเขาก่อนว่า "ชอบ" เขา
เมื่อชอบใครแล้วก็จะไม่สนใจผู้คนรอบข้าง ทว่าสาวกรุ๊ป B
บางคนอาจเสแสร้งให้คนที่ตัวเองชอบเห็นว่าไม่แยแส
เกลียด หรือแกล้งให้เขาลำบาก พอเหยียดเขาก็แกล้งทำอ้อกับหนุ่มอื่น
นอกจากนี้สาวกรุ๊ป B อาจชอบ 2 คนได้ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่า
คนไหนคือเนื้อคู่ หรือคนที่ตัวเองชอบจริงๆ ผู้ชายอาจจะจัดการ
กับสาวนางนี้ยากหน่อย เสน่ห์ของสาวกรุ๊ป B ก็คือท่าทาง
ที่แฉกที่พริ้วไหว และความน่าไว้วางใจ และมีความเก๋อยู่ในตัวเอง
สำหรับผมน่าจะเหมาะกับผมสั้นมากกว่าผมยาว
และควรวีเสกวงเก๋ยื่นสมากกว่ากระโปรง
ลองเยื้องกรายเขาไปในชมรมกีฬา ท่าทางกระฉับกระเฉง
เดินไปเดินมาจะเป็นที่จับตามองของหนุ่มๆ

สูหนทางพิชิตรักหนุ่มกรุ๊ป B
ถ้าหนุ่มกรุ๊ป B เกิดไปชอบสาวสักคนก็จะเอาแต่ไฝ่ฝันถึงสาวนั้น
เรื่องอื่นๆไม่ยุ่งเลย พอไม่ได้อยู่ใกล้สาวเขาจะรู้สึกเซ็ง หงุดหงิด
การเรียนไม่สนใจถึงขนาดเรียนตกต่ำ กลายเป็นคนกระสับกระส่าย
จะทำตัวเหม่อลอยเป็นผู้ใหญ่ ถึงผู้หญิงจะเกลียดด่าว่ายังไงก็ไม่สน
รักเขาแล้วนี่ ไม่ตัดใจง่ายหรือ หึงยากเท่าไรยิ่งชอบ หนุ่มกรุ๊ป B
เขาแอบหลงรักสาวมีเสน่ห์ตรงที่ริมฝีปากได้รูปสวย ตาสวย
ประเภทมีท่าทางเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยมาก สาวปราดเปรียว
พอเห็นสาวที่แต่งตัวใสกระโปรงภูมิฐาน ใจก็ลองลอยหาซะแล้ว

✘ สไตล์ความรักของคนกรุ๊ปเลือด AB

สาวกรุ๊ป AB จะไม่ชอบให้ใครมาบังคับ
ถ้าถูกกดดันมากเกินไปคุณจึงรู้สึกเกลียดเขามากกว่า
คุณไม่ชอบความรักที่รอนแรง แต่ปรารถนาความรักที่สามารถ
เข้าใจกันและกันได้ดี ทั้งในดางงานอดิเรก ลักษณะนิสัย สาวกรุ๊ป AB
จะไม่ใช้คนรักเพื่อเลือกประเภทรักเดียวหลายใจและ
ไม่ชอบการแสดงความรักต่อหน้าคนอื่น ความรักของคุณจะเป็นรักที่เรียบง่าย
จนดูเหมือนว่าเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันมากกว่า

สูหนทางพิชิตรักสาวกรุ๊ป AB
ถ้าไม่! เจอหนุ่มหัวดีก็ไม่มีทางสนใจหรอก,
จะดูหนุ่มที่วิธีการพูดและ! จิตใจมากกว่าทาทาง
ความรักเกิดจากความศรัทธา
คือในระหว่างที่คบกันจะคอยจับถ้อยคำมากกว่าที่จะรู้สึก
ชอบในทันที หัวใจอาจหวั่นไหว เพราะชายหนุ่มที่เรียนห้องเดียวกัน
ในระหว่างที่ทำกิจกรรมด้วยกัน ก็จะประทับใจกับเสน่ห์ของชายหนุ่ม
เขาควรจะเป็นคนหัวดีน่าเชื่อถือ

สาวกรุ๊ป AB ไม่ใช่สาวธรรมดา
มีเสน่ห์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แฝงอยู่ เช่น พูดจาดี เด่นสวย
แสดงออกแบบผู้หญิงน่ารัก มีเสน่ห์ดูมีแบบบุคลิกมากกว่าแต่ดั้งเดิม
ไม่มีกัวร์เฟินและแสดงออกดูนุ่มนวล เสน่ห์ขั้นสุดยุดคือ
ความรู้สึกสะอาดตามักใส่เสื้อผ้าที่เนียบ สะอาดมือไม่ หนาตาสะอาดเสมอ
นี่แหละคือ เสน่ห์ของเธอและอย่าลืมตรวจเล็บด้วยละวาสกปรกรึเปล่า

สูหนทางพิชิตรักหนุ่มกรุ๊ป AB
ดูให้รักยังไง ก็จงเตรียมใจไว้เพื่อ ไม่แสดงออกว่าชอบ
ถ้าไม่แน่ใจจะไม่บอกว่าคุณชอบ แมแต่ผู้หญิงที่หนุ่มกรุ๊ป AB ชอบ
แรกๆยิ่งนึกว่า "ทาทางจะเกลียดฉัน" ถึงคบกันแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ใจจริงเป็นอย่างไร
แต่บางที่จู่ๆก็สารภาพขึ้นมา เวลาที่อยู่กัน2ต่อ2
จึงจะให้จดหมายหรือของขวัญ บางคราวก็ตกแต่งกลอนให้โทรศัพท์ไปหา
แต่คุยไม่ออกก็มี

หนุ่มกรุ๊ป AB
ต้องการหญิงสาวที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองชอบก็บอกว่าชอบ
และยังชอบถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีความพยายาม
ทำอะไรที่ตั้งใจทำจริงไม่เหลวไหลจะสนใจจะสนใจจะสนใจ
เมื่อเจอผู้หญิงที่เอาจริงเอาจัง ผู้หญิงเก่งหัวดี
ไม่ชอบผู้หญิงธรรมดาๆ ที่มีอยู่ดาษดื่นทั่วไป

✘ สไลด์ความรักของคนกรุปเลือด O

ออกจะร้อนแรงมากที่เดียวสำหรับคนเลือดกรุปนี้
ความรักของพวกเขาจริงจัง ฤทธิ์ใครขึ้นมาละก็จะทำทุกอย่างที่เดียว
เพื่อให้รักนั้นสมหวัง ต่อให้มีคู่แข่งเป็นก! อกทักก็ไม่ยั้ง
บางทีก็เกิดอาการเป็นมือที่สามของความรักชาว! บาน
แต่อย่าหวังเลยว่าพวกเขาจะรู้สึกผิด อย่างไรก็ตามคนเลือดกรุป O
ก็ยังยึดถือความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เลือกคนรักแบบมั่วซั่ว
ตองดูแลดูดีกว่าเขาถิ่นใดแน่รู้เปล่าถึงจะยอมเซยเสยสด้วย
และเมื่อมีความรักแล้วก็รู้จักแบ่งแยกเรื่องรักกับเรื่องเรียนเป็นอย่างดี

สู่หนทางพิชิตรักสาวกรุป O
ในจำนวนสาวทั้ง4กรุป คนที่จะตกหลุมรักแบบรักแรกพบมากที่สุดก็คือ
สาวกรุป Oนี่แหละ เป็นคนที่ประทับใจใครไตรง่ายๆ
หรือจะจดจำภาพแรกที่เห็น เพราะฉะนั้นหัวใจจึงมีกลิ่นไหว
เมื่อเจอคนที่รู้จักตอนไปเที่ยว
หรือคนที่เจอจะเจอกันระหว่างทางไปโรงเรียนแต่พอมาคิดดูอีกทีภายหลัง
แล้วคนพบชอบกพรองของเขา

ก็จะกลายเป็นไม่ชอบในทันที เอาแต่คร่ำครวญหารักที่มีอยู่
ในนิยายนำเนาหรือในละคร อารมณ์ของสาวกรุป O ออกจะแปรปรวน
ลมหลงอีกฝ่ายไตรง่ายๆโดยแยกไม่ออกเลย ถ้าอีกฝ่ายเย็นชาเขาใส
ถาอยากมีเสนหตองไขการแสดงออก
ความสวยงามจากไบหน! าทียิมแยมจับใจผู้ชายมานักต่อนัก
แล้วเวลาที่ออกเดทกับชายหนุ่มที่ตัวเองชอบ
ให้หันหน้าเขาหากระจก ฝีกทำหนายิมแบบเกๆ
อีกอย่างพี่น้องวาก็ถือเป็นเสนหอย่างหนึ่ง
เมื่อรวมกับไบหนที่ระบายไปดวยรอยยิมแล้วจะทำให้
การพูดคุยของคุณน่ารักมากเลย

สู่หนทางพิชิตรักหนุ่มกรุป O
อยู่ดีๆเขาก็บอกผู้หญิงว่า "ผมชอบคุณมากนะ"
อย่างกะทันหันทำให้เธอตกใจ
ชอบทำแบบนี้พอชอบใครในสมองก็มีแต่เรื่องของคนๆนั้น
และยังเป็นคนตกหลุมรักง่าย ไม่ทันคิดหรือกว่าอีกฝ่ายจะเป็นยังไง
ถาไม่สนบางทีก็มีความคิดแบบอ่อนๆว
ถาตัวเองชอบเขาแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเขาก็ชอบกลับเอง
แต่หนุ่มกรุป O เป็นคนไม่มีพิษมีภัย
ตั้งใจบริการหญิงที่ตัวเองชอบ
ใครได้ไปก็นับว่าสาวนนโชคดี

หนุ่มกรุป O
ชอบสาวเรียบร้อยเป็นแม่บ้านแม่เรือน เกลียดคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัว
ถูกใจผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำได้แต่ไม่แสดงออก ใจดี มีความกล้าหาญ
เมื่อถึงเวลา! คับขันก็สามารถต่อสู้ฟันฝ่ารวมกับตัวหนุ่มกรุป O
ได้ นอกจ! ากนี้หนุ่มกรุป O ยังอยากได้เจ้าสาวที่ทำอาหารเก่งอีกด้วยแหละ

แหล่งข้อมูล : วาไรตี้ทูเดย์